



บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ระหว่าง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี

กับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่าง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี โดย นายธวัช เบญจาทิกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี ซึ่งต่อไปนี้เป็นบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี” ฝ่ายหนึ่งกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง โดย ดร.สัมภาษณ์ บุญจิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง หน่วยงานตั้งอยู่เลขที่ ๗๕/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปนี้เป็นบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง” อีกฝ่ายหนึ่ง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งสองฝ่ายจึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง จะร่วมกันในการจัดให้มีการแนะนำการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพช่วงอุตสาหกรรม

๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง จะร่วมกันในการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพต่างๆ ให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีทัศนคติที่ดีโดยใช้ทรัพยากร และบุคลากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ

๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง จะร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม/โครงการอื่นๆตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานและให้มีผู้แทนของทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงนี้

๔. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เห็นชอบร่วมกันว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ก่อนครบกำหนด ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายเข้าใจข้อความโดยละเอียด ถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และเก็บรักษา “บันทึกข้อตกลงฉบับนี้” ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายธวัช เบญจาทิกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี

ลงชื่อ

(ดร.สัมพันธ์ บุญจิต)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง